



สาร...จากนายก  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประจำปี ๒๕๖๐ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม ตลอดจนข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในรอบปีที่ผ่านมา ในวาระสมัยที่กระผมดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน

กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก ประหยัด เพื่อให้ตำบลแห่งนี้เกิดความเจริญรุ่งเรือง สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ภายใต้ความร่วมมือของบุคคลหลายๆ ฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ความร่วมมือ ของฝ่ายประชาชน ภาครัฐ และองค์กรเอกชน ตลอดจนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และที่สำคัญก็คือ พี่น้องประชาชนตำบลหนองขามที่ให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลหนองขามของเรา

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวารสารประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ฉบับนี้จะเป็นสื่อที่มีประโยชน์ต่อการรับทราบถึงบทบาท ภารกิจ และเป็นสิ่ง ที่เชื่อมโยงให้ทุกท่านเข้าใจถึงภารกิจหน้าที่และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ในทำนองที่กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญในทุก ด้านทุกประการ

๑๑๔  
(นายสมนึก เลียงพรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม



สารจากปลัด...อบต.หนองขาม

...องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม จัดตั้งขึ้นตามประกาศ  
กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2532 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง  
ตามอำนาจหน้าที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
ชาวตำบลหนองขาม ในการพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน  
ด้านการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดีและอื่นๆ  
กระผมในฐานะหัวหน้าพนักงานส่วนตำบล มีหน้าที่ในการรับผิดชอบบริหารงานเพื่อแก้ไข  
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และสนับสนุนนโยบาย  
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้อง  
ประชาชนชาวตำบลหนองขาม โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารงานทั้งภาครัฐและเอกชน

เอกสารนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลหนองขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ข่าวสารสร้าง  
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามกับพี่น้องประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน  
และองค์กรหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ในและนอกพื้นที่

ขอขอบคุณ ผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลและ  
จัดทำเอกสารนี้

(นายจารบุตร สมิตะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม